





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

23 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>อสม.นับคาร์บ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, hfocus, prd)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2568 ร.ร.เทศบาลเมืองศรีสุทโธทัย จ.สุโขทัย พร้อมระบุ ตันยินดีที่ได้ทราบว่า อสม. ทุกคน กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศนับคาร์บเป็นแล้ว และได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า 15 ล้านคน เชื่อว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วย NCDs รายใหม่ ช่วยให้ผู้ป่วยรายเดิมมีอาการดีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ ทั้งนี้ ถ้า อสม. สอนประชาชน 1:50 คนได้สำเร็จ เตรียมประกาศนโยบายตรวจสุขภาพ อสม. ฟรี ทันที</p>	
<p><b>ผลักดันตั้ง รพ.หาดใหญ่ 2</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, prd., thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยมีแผนจัดตั้ง รพ.หาดใหญ่ 2 เพื่อขยายบริการและลดความแออัดของ รพ.หาดใหญ่ เดิม ที่ปัจจุบันเป็น รพศ. ขนาด 1,033 เตียง มีผู้ป่วยรับบริการถึง 3,732 คน/วัน หรือปีละกว่า 1.11 ล้านครั้ง และยังเป็น รพ.รับส่งต่อผู้ป่วยจาก 7 จังหวัดในภาคใต้ ซึ่ง รพ.หาดใหญ่แห่งที่ 2 ได้วางผังแม่บทให้เป็น รพ.ระดับตติยภูมิขั้นสูง ขนาด 700 - 1,000 เตียง รับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ. ใน 7 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 12 และภาคใต้ตอนบน รวมถึงเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยทางคลินิก และยังเตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น Medical Hub และเป็นเมืองสุขภาพสร้างเศรษฐกิจ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>จัดตั้งศูนย์ ACPHEED</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. นำทีมผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ JICA วางแผนเดินทางจัดตั้งศูนย์ ACPHEED รับมือกับโรคอุบัติใหม่และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน ผ่าน 3 กิจกรรม เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยุโรป มาประยุกต์วางโครงสร้างการทำงานของศูนย์ ACPHEED จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขอาเซียน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศให้อาเซียนพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต</p>	
<p><b>ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, hfocus, prd., ch3plus, thaipbs, thebangkokinsight, thecoverage, thailandplus, thebetter)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัยของทีมวิจัยชาวจีน ที่พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (HKU5-CoV-2) ในค้างคาว มีความสามารถในการติดต่อไปยังมนุษย์ได้คล้ายกับไวรัสโควิด 19 ว่า เป็นแค่ข้อมูลวิจัยในห้องแล็บ ยังไม่มีการติดเชื้อสู่คน ย้ำว่าความเสี่ยงต่ำ แต่จะติดตาม เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>ยกระดับสมุนไพรรักษา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงบนเวทีการประชุมขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ ในประเด็น “การยกระดับสมุนไพรรักษา” ระบุ ตั้งเป้าให้ระบบบริการสุขภาพในไทยทุกสิทธิมียอดการใช้ยาสมุนไพรไทยอยู่ที่ 10% ของมูลค่ายาที่ใช้ในระบบทั้งหมด โดยปี 2568 ใช้ยาสมุนไพรไทยทุกสิทธิรวม 2 พันล้านบาท (สปสช. 1 พันล้านบาท) ปี 2569 ใช้ยาสมุนไพรไทยทุกสิทธิรวม 4 พันล้านบาท (สปสช. 3 พันล้านบาท) และ ปี 2570 ตั้งเป้ารวมอยู่ที่ 10% หรือ 7 พันล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการล่วงหน้าไปแล้ว และจะจัดคิกออฟในวันที่ 24 ก.พ. 68 โดยมีรายละเอียด คือ 1. การจัดให้ผู้ป่วย OPD สามารถเข้าถึงยาแผนไทยได้ง่ายขึ้น 2. การปรับระบบ HIS ของรพ. เพื่อให้การสั่งยาของแพทย์แผน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัจจุบันสะดวกและสั่งยาได้ง่าย 3. การปรับกรอบยา ราคา ยา และวิธีการเบิกเป็น Free Schedule ทั้งหมด 32 รายการ 10 กลุ่มโรค และ 4. ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มแพทย์และประชาชน 10 กลุ่มโรคที่เจ็บป่วยไม่รุนแรงใช้ยาสมุนไพรได้</p>	
<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เผยว่า สธ. ขอให้ความมั่นใจว่าวัคซีนที่ใช้มีความปลอดภัย มีการฉีดในประเทศ ไทยมานานกว่า 20 ปี และมีการฉีดทั่วโลกมากกว่าพันล้านโดส มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมคุณภาพการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลพบผลข้างเคียงรุนแรงมีน้อยมาก อาจเกิดผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด โดยเมื่อเทียบกับประโยชน์ในการรับวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 70-80 ถือว่ามี ความคุ้มค่าที่ควรรับ วัคซีน และช่วยลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้น ย้ำว่าการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจึงมีความจำเป็น สำหรับคนทั่วไปที่เคยรับวัคซีนไขหวัดใหญ่นานมาแล้ว ภูมิคุ้มกันของวัคซีนจะอยู่ได้ราว 1 ปีกว่า ๆ จึง ควรได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ 1 ม.ค.-17 ก.พ. 68 พบ ผู้ป่วยสะสม 107,570 ราย เสียชีวิต 9 ราย โดยกลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุด คือ อายุ 5-9 ปี, อายุ 0-4 ปี และอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ โดยผู้เสียชีวิตพบตั้งแต่เด็กอายุ 11 ปี สูงสุด 86 ปี ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว 8 ราย เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง วัณโรคปอด และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และทั้ง 9 รายไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ในทุกปี เฉลี่ยปีละ 4.5 ล้านโดส สำหรับปี 2568 สปสช. มีสต็อกวัคซีนอยู่ 1.4 แสนโดส ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ที่เตรียมไว้รองรับเหตุการณ์ และเป็นกรณีให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี สำหรับล็อตปี 2568 สปสช. สั่งซื้อ เรียบร้อยแล้วเป็นวัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ รวม 4.57 ล้านโดส โดยมีกำหนดส่ง 3 ล็อต ในเดือนเม.ย. 1.5 ล้านโดส, เดือนพ.ค. 2 ล้านโดส และ เดือนมิ.ย. 2 ล้านโดสเศษ ซึ่งเมื่อวัคซีนเข้ามาถึงจะตรงกับช่วงที่ สธ. รณรงค์ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ให้กับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม</p>	
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, NBT)</p> <p>- นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กล่าวว่า ขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้ากำลังแพร่ระบาดใน ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นสินค้าอันตรายที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น ขณะที่ปัจจุบันมี หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อปอด เรียกว่า “ภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า” ดังนั้น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นเวลานาน เสี่ยงอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากปอดจะถูกทำลายจากการอักเสบที่รุนแรง</p> <p>- พญ.ภาวิณี วงศ์ประสิทธิ์ นพ.เชี่ยวชาญ รพ.บุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.บุรีรัมย์ เคยพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้ว 1 ราย เมื่อ พ.ย. 2567 สำหรับกรณีพบนักเรียน 6 ราย ถูกนำส่ง รพ. ด้วยอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้า ครั้งนี้ถือว่าเป็นการพบการระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่เดียวกัน กำชับให้ สถานพยาบาลทุกแห่ง ต้องซักประวัติการสูบบุหรี่ รวมถึงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกครั้ง และหากพบผู้ป่วยเข้าข่ายปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ต้องรายงานในระบบและแจ้ง สสจ.ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และแจ้งต่อไปยัง สคร.โดยทันที</p>	
<p><b>ข้าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)</p> <p>- นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ โฆษก ก.ด.จ.ท.ฯ เผยว่าจากการมอนิเตอร์และรับแจ้งข้าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข้าวปลอม ระหว่าง 14 – 20 ก.พ. 68 พบข้าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้น ๆ เป็นข้าวเรื่องสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้ง โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ โดย 10 อันดับ ได้แก่ 1. หันมะนาวใส่น้ำร้อนกลายเป็นน้ำค้าง ต้มแล้วมีประโยชน์ต่อ สุขภาพ 2. เลขหลุดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.พ. 3. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อีซี, ไอ-โคพอด, ไทว่า, บอนนี่ และวิตดี บรรเทาอาการป่วยยอดฮิตของวัยทำงาน 4. พบพิรุณลือกเลขรางวัลสลากกินแบ่งฯ 5. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DRL 4 สูตร ลด น้ำหนัก 10 โล+ สำหรับสายต้อตา 6. ไทยสร้างรั้วกันชายแดนไทยและกัมพูชา ระยะทางความยาว 55 กิโลเมตร 7. ผลิตภัณฑ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้ำมันดอกทานตะวัน ช่วยแก้อาการปวดฟัน ผุ ฟันโยก และเหงือกอักเสบ ใน 3 นาที 8. จนท.การไฟฟ้าติดต่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ผ่านบัญชีไลน์ 9. ปอกเปลือกกว่านทางจรเข้แช่แข็งไว้ ใช้เหน็บในช่องทวารหนัก ช่วยให้ริดสีดวงหดและฝ่อ และ 10. พบเฮลิคอปเตอร์ยกรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจากฝั่งไทยข้ามไปเมียวดี</p>	
<p><b>PM2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          - พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เผย ปชช.เข้ารับบริการคลินิกมลพิษออนไลน์ 24 ม.ค. - 20 ก.พ. รวมกว่า 500 ราย ส่วนใหญ่ปรึกษาอาการไอ แสบจมูก แสบตา พร้อมแนะวิธีล้างจมูกลดการสะสมของฝุ่น ล้างตาลดอาการระคายเคือง เลือกหน้ากากกระชับกับใบหน้า</p>	-
<p><b>แสดงความเห็นกรณีพยาบาลถูกตบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์          - เพลง "บันทึกจากวีลแชร์" ของพยาบาลรายหนึ่ง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์พยาบาลถูกญาติผู้ป่วยทำร้าย โดยมองว่ามี 2 ประเด็นหลัก คือ พยาบาลถูกทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ และ ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม พร้อมสะท้อนถึงภาระงานของพยาบาลรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างหนัก จำนวนผู้ป่วยต่อพยาบาลสูงขึ้นมาก ทำให้ชั่วโมงการทำงานยาวนานและสภาพร่างกายทรุดโทรม หลายคนเลือกลาออกไปทำงานใน รพ.เอกชน เพราะสวัสดิการและรายได้ดีกว่า ขณะที่พยาบาลรัฐยังต้องรับภาระหนักและเผชิญแรงกดดันจากผู้ป่วย แม้จะเข้าใจว่าปัญหาการบริการล่าช้าอาจทำให้เกิดความไม่พอใจ แต่ยืนยันว่าการทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น และหวังว่าระบบสาธารณสุขจะพัฒนาให้พยาบาลมีภาระงานที่สมดุลและสวัสดิการที่ดีขึ้นในอนาคต</p>	-